

## Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại

20:44 14/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 14/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.**



*Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp.*

Phát biểu khai giảng năm học mới PGS, TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nêu rõ, Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Trong năm học vừa qua, Học viện đã có những bước đổi mới quan trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và đảm bảo chất lượng, hiệu quả tốt.

Hiện nay, Học viện đào tạo 39 ngành và chuyên ngành trình độ cử nhân, một ngành theo chương trình liên kết quốc tế với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh); 20 ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; 7 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, xuất bản, tuyên giáo, nghiệp vụ sư phạm. Các chương trình đào tạo này đều phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của Học viện là đào tạo đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận và cán bộ báo chí-truyền thông.

Học viện đã làm tốt công tác tuyển sinh, lựa chọn được những sinh viên có phẩm chất chính trị cao, có nhiệt huyết, có năng lực học tập, nghiên cứu. Trong đợt tuyển sinh vừa qua, Học viện đã đón hơn 1.980 sinh viên Khóa 43. Cán bộ giảng viên nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, phát huy tính tự chủ, tích cực, sáng tạo của người học; coi trọng giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giảng dạy giỏi trong đội ngũ giảng viên, qua đó kịp thời động viên khích lệ và tạo môi trường cho cán bộ, nhất là giảng viên trẻ phấn đấu, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo được Học viện chú trọng. Theo đó, Học viện hoàn thành và nhận chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 7 chương trình đào tạo, nâng tổng số chương trình đào tạo được kiểm định của nhà trường lên 11 chương trình, dự kiến năm học 2023 - 2024 sẽ thực hiện kiểm định tiếp 4 chương trình đại học...

Năm học 2022 - 2023, công tác quản lý hoạt động khoa học của Học viện được cải tiến, đã điều chỉnh cơ cấu các nghiên cứu tập trung nhiều hơn cho đề tài định hướng giáo trình và biên soạn giáo trình nhằm mục đích trực tiếp xây dựng hệ thống giáo trình cho các môn học thuộc các chương trình đào tạo đại học và cao học. Công tác hợp tác quốc tế được thúc đẩy và phục hồi khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra của năm học mới và chặng đường phát triển tiếp theo của Học viện là rất lớn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đề nghị toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên nhà trường nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí

Minh đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Học viện trong năm học 2022 - 2023. Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế và vượt qua những khó khăn, thách thức, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nắm chắc, bám sát chủ đề năm học 2023 - 2024 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: "dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - nêu gương - chất lượng - hiệu quả".

Trên cơ sở đó Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trước hết, bảo đảm sự đồng bộ, có hiệu quả và cân đối giữa các vấn đề về quy mô, chất lượng và nguồn lực đào tạo, giữa yếu tố "đầu vào" và "đầu ra" về học viên, sinh viên đáp ứng yêu cầu của xã hội; xem đây như là giải pháp đột phá để hoàn thành đa mục tiêu của Học viện trong năm học này và các năm tiếp theo.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại; gắn lý luận với thực tiễn; lý thuyết với thực hành. Cần tiếp tục đẩy mạnh, tổ chức bài bản, có hệ thống và có hiệu quả hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lồng ghép nội dung này vào bài giảng, môn học, công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Học viện Báo chí và Tuyên truyền chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên đầy đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; xây dựng cơ cấu đội ngũ giảng viên ở các độ tuổi khác nhau, đảm bảo sự kế cận giữa các thế hệ, khắc phục sự hụt hẫng; chú ý thu hút đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là những chuyên gia, nhà quản lý, hoạt động thực tiễn có nhiều kinh nghiệm, đồng thời có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, cần khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức Học viện; tiếp tục làm rõ hơn nữa quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế phát huy vai trò người đứng đầu. "Đây là vấn đề quan trọng để Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thể phát huy được sức mạnh, vai trò của bộ máy lãnh đạo, quản lý trong hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình". Học viện nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; ưu tiên hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng các tân sinh viên K43 và các sinh viên đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục phát huy truyền thống hơn 61 năm của Học viện, niềm vinh dự và tự hào được học tập và rèn luyện tại một trong những ngôi trường

Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, không ngừng nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ, nỗ lực, cố gắng vươn lên, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới và trong cả quá trình học tập.

**Trà Vũ**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/doi-moi-chuong-trinh-dao-tao-boi-duong-doi-ngu-can-bo-tu-tuong-ly-luan-va-bao-chi-truyen-thong>